



ปชป.ถอด'วิลาศ'พ้นกมธ.สอบสร้างสภา

'ชินวรณ์' แจงไม่ขัดมติพรรค

กรุงเทพธุรกิจ ● "ชินวรณ์" แจงถอนชื่อ "วิลาศ" พ้นกมธ.สอบสร้างสภาใหม่ ไร้เหตุการเมือง อ้าง "สุทัศน์" ถอนชื่อไม่ขัดมติพรรค ด้าน "วิลาศ" สวทนันควันจับโกหก เปิดไลน์ ส.ส. แจงมติพรรคมีข้อชัดเจน

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งแจ้งกรณีถอดรายชื่อ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตรัฐมนตรี ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ออกจากคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบร่างกฎหมายใหม่ เป็นเพราะนายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อ นายวิลาศ เป็นกรรมการขอถอนชื่อ ออกเอง เพราะติดต่อนายวิลาศไม่ได้ ไม่ได้มีปัญหาอื่น

ทั้งนี้ไม่คิดว่าการถอนชื่อดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ขัดมติพรรค เพราะมติพรรคเป็นเพียงการรับรู้ว่ามีมติเสนอชื่อ นายวิลาศ และเมื่อผู้เสนอชื่อขอถอนชื่อออก



วิลาศ จันทร์พิทักษ์

ก็ถือว่าจบ โดยวิปมีหน้าที่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าไปแทนที่เพื่อให้ครบตามจำนวน และไม่ขอตอบโต้ใดๆ กับนายวิลาศทุกกรณี โดยปัญหาภายในพรรคเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ภายในพรรคจะจัดการเอง

ด้านนายวิลาศ กล่าวว่า นายชินวรณ์ โกหก ที่บอกว่า นายสุทัศน์ ติดต่อนายวิลาศไม่ได้ เพราะนายสุทัศน์ไม่เคยโทรศัพท์หาตนเอง แต่มี ส.ส. คนอื่นเป็นผู้ประสาน ดังนั้นจะอ้างชื่อ นายสุทัศน์ ไม่ได้เลย เพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มีมติแจ้งในไลน์กลุ่มชัดเจน จึงมีคำถามว่า ไปถอนชื่อกันตอนไหน

ถ้าจะขอชื่อต้องถอนในที่ประชุม ส.ส. ของพรรค ไม่ใช่มาทำกลับหลังการมีมติแล้ว ต้องถามว่า เมื่อถอนชื่อตนเองแล้วใส่ชื่อคนใหม่แทนที่ไป เอามติตรงไหนมารองรับ

"ถ้าทำกันแบบนี้ วันหลังก็ไม่ต้องมาอ้างมติพรรคอะไรทั้งสิ้น เพราะตอนเสนอชื่อผมมีมติพรรครองรับ แต่ตอนถอนชื่อผมออก ไม่มีมติใดๆ เลย สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตราบาปของผู้ที่ทำเรื่องนี้ เพราะไปตำคนอื่นว่าไม่ทำตามมติพรรค แต่ตัวเองเป็นคนทำเอง ต้องเตือนตัวเองว่าวันหลังอย่าปากพล่อย" นายวิลาศ กล่าว

นายวิลาศ กล่าวอีกว่า พรรคควรมีคำอธิบายว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่ปฏิบัติตามมติพรรค เพราะถ้าจะถอนชื่อตนเองออกต้องนำกลับเข้าสู่ที่ประชุม ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งนี้ แต่ที่ออกมาแสดงความเห็นเป็นเพราะไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการยืนยันมาตลอดว่าต้องทำตามมติพรรค โดยเฉพาะกรณีผลกระทบการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบการกระทำของ คสช. และมาตรา 44

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 24 ธันวาคม 2562

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11415

หน้า: 16(ล่างขวา), 14

Col.Inch: 48.38

Ad Value: 116,112

PRValue (x3): 348,336

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปชป.ถอด'วิลาศ'พ้นกมธ.สอบสร้างสภา

ขณะที่ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีบริษัททางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ ประกาศขึ้นค่าผ่านทางในวันนี้ ว่า ตนได้ยื่นญัตตินี้ต่อนายมานะ โลหะนิษฐ์ ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด เช่น ผู้บริหารบริษัททางด่วนดอนเมืองโทลเวย์, กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ซึ่งทุกฝ่ายก็ยืนยันว่าได้ทำตามสัญญาสัมปทานที่มีระหว่างบริษัททางด่วนดอนเมืองโทลเวย์กับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ ตนขอเชิญชวนให้คนกรุงเทพ และผู้ใช้ทางดอนเมืองโทลเวย์ พร้อมใจกันบอยคอตไม่ใช้บริการทางด่วนโทลเวย์ไว้ก่อน จนกว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อเป็นการแสดงออกแบบอารยะขัดขืนให้ธุรกิจภาคเอกชน ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชน